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สวสัดีครับพ่อแม่พีน้่องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
  
การท างานของรัฐบาลน้ี และ คสช. เรามุ่งเนน้การวางรากฐานการพฒันาประเทศ และเราจะตอ้งด าเนินการเชิง
รุก เพ่ือป้องกนัปัญหาต่างๆ  ให้แกไ้ขไดอ้ยา่งย ัง่ยืน   ช่วงท่ีผา่นมานั้น หลายปัญหารัฐบาลก็ไดด้ าเนินการแกไ้ข 
ดว้ยมาตรการระยะสั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาเฉพาะหนา้ แลว้ท าควบคู่ไปกบัมาตรการระยะกลาง มาตรการ
ระยะยาว เพ่ือจะแกไ้ขท่ีตน้ตอของปัญหา ไม่ให้เกิดซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก เหมือนเช่นในอดีตท่ีผา่นมา เร่ืองน ้าท่วม 
ปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต ่า วนัน้ีเราตอ้งพูดคุยกนัดว้ยเหตุผลบนขอ้เทจ็จริงอยา่งเปิดเผย เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้
เขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริงเหมือนอยา่งท่ีผมและรัฐบาลเขา้ใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกนั  วนัน้ีหลายอยา่ง
เปล่ียนแปลงไปแลว้ โลกเปล่ียนแปลงไปมาก เราตอ้งคิดร่วมกนั ท าร่วมกนัให้ได ้ 
 
ส าหรับปัญหาส าคญัอีกประการหน่ึงคือราคายางพาราตกต ่า เราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจในภาพรวม เพ่ือน าไปสู่การ
แกปั้ญหาไปในแนวทางท่ีจะร่วมมือกนัได ้
 
เร่ืองท่ี 1 คือประเดน็ราคายางธรรมชาติ และยางสงัเคราะห์ มีความเก่ียวโยงกบัมากมาย กบัสถานการณ์หลาย
อยา่ง เช่นราคาน ้ามนัในตลาดโลก ซ่ึงสะทอ้นตน้ทุนการผลิตยางสงัเคราะห์ สามารถใชท้ดแทนยางธรรมชาติ
ไดเ้ช่น ช่วงปี 2540 ถึง 2548 น ้ามนัราคาแพง ท าให้ราคายางสงัเคราะห์แพงตามไปดว้ย ส่งผลให้หลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทย หนัไปส่งเสริมให้ปลูกยางพาราในประเทศ เพ่ือลดการน าเขา้ยางสงัเคราะห์ แต่พอราคา
น ้ามนัลด ราคายางสงัเคราะห์กล็ดตาม แต่ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติยงัคงมาก และเกินความตอ้งการของ
ตลาด เพราะหนัไปใชย้างสงัเคราะห์ ก็เลยท าให้ราคายางพาราตกต ่า ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นระยะๆ 
 



เร่ืองท่ี 2 คือประเดน็ปริมาณการผลิตยางพารา ก็สืบเน่ืองจากขอ้แรก ช่วงปี 2554 ถึง 2558 ทิศทางของโลกลด
การผลิตลง แต่ไทยเราผลิตเพ่ิมข้ึน ก็เป็นผลมาจากการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราในอดีต ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองเดิม
อาจจะท าให้ผลผลิตในช่วงปัจจุบนันั้นมีจ านวนมากพอสมควร ท าให้เกิดความไม่สมดุลกนั ท่ีส าคญัเกษตรกร
สวนยางไทยนั้น เราจะปลกูยางเป็น “พืชเชิงเด่ียว” ซะมาก ท าให้เม่ือราคายางผนัผวน ก็จะมีผลกระทบต่อ
รายไดข้องครัวเรือนอยา่งรุนแรง เหมือนเช่นในปัจจุบนัท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูป่ระเทศอ่ืนนั้นเกษตรกรเขาจะ
เพาะปลูกเป็น “พืชทางเลือก” เสริมเขา้มาดว้ย ควบคู่กบัการปลูกยาง เช่น มาเลเซียก็มุ่งเนน้ไปปลูกพืช
เศรษฐกิจอยา่งปาลม์น ้ามนั 20 ถึง 30 ปีมาแลว้ ส่วนอินโดนีเซีย เขาก็ท าเกษตรแบบยงัชีพนะครับ ท าประมง
ควบคู่ไปดว้ย หรือท าอาชีพอ่ืนไปดว้ยเสริมกบัการมีผลผลิตจากยาง เป็นรายไดข้องเขา เม่ือราคายางลดลง ผู ้
ปลูกยางในประเทศเหล่าน้ี ก็จะชะลอการกรีดยางแลว้หนัไปประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ือเป็นการหารายไดเ้ขา้มา
แทน คลา้ยๆ กบัเอาพืชการเกษตร แลว้เอายางน่ี รายไดจ้ากยางเป็นรายไดเ้สริม ของเราเป็นรายไดห้ลกั 
 
เร่ืองท่ี 3 ประเดน็การใชย้างพาราในประเทศนอ้ยลง เม่ือเทียบกบัผลผลิต ประเทศไทยเราผลิตยางพารา ถึง 4.47 
ลา้นตนั มีการใชย้างพาราในประเทศเพียง 0.60 ลา้นตนั ท่ีเหลือส่งออก ซ่ึงท าให้ราคายางพาราของเรานั้นตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัราคาตลาดโลก ซ่ึงก็แปรผนัตามปริมาณความตอ้งการ ท่ีผกูโยงกบัราคาน ้ามนัดว้ย เพ่ิมความซบัซ้อน 
จนไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งหมดถึงแมว้่าประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซ่ึงเราอาจจะถือว่าเป็นประเทศ
ผูผ้ลิตยางพารารายใหญ่ของโลก มีพ้ืนท่ีกรีดยางพารารวมกนั 50.23 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.09 ของเน้ือท่ี
กรีดยางพาราของโลก มีผลผลิตรวม 8.56 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 63.27 ของผลผลิตโลกก็ตาม  แต่อินโดนีเซีย 
ท่ีแมจ้ะมีการใชย้างพาราในประเทศนอ้ยมากเช่นกนั อยา่งท่ีกล่าวไป การปลูกยางก็ไม่ใช่รายไดห้ลกั  ส่วน
มาเลเซีย ไดส้ร้างสมดุลการใชย้างพาราในประเทศ ให้ใกลเ้คียงกบัผลผลิตรวมทั้งสนบัสนุนการปลูกปาลม์
น ้ามนั และการปลูกพืชเชิงซอ้นอ่ืนๆ อีกดว้ย เร่ืองน้ีเราตอ้งให้ความส าคญั ตอ้งช่วยกนัท าต่อไป 
 
เร่ืองท่ี 4 คือประเดน็ความไม่เหมาะสมของพ้ืนท่ีปลกูยางพารา ในปี 2559ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีกรีดยางราว 20 
ลา้นไร่ โดยเฉล่ียอตัราผลผลิต ประมาณ 225 ถึง 245 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีกรีดยาง ภาคเหนือให้
ผลผลิตเฉล่ียต ่าสุด คือ 143 กิโลกรัมต่อไร่ และภาคอีสานให้ผลผลิตเพียง 185 กิโลกรัมต่อไร่ เน่ืองจากอากาศ 
ปริมาณน ้า และสภาพดิน ไม่เหมาะกบัการปลูกยางพารา ท่ีตอ้งการอากาศร้อนช้ืน และฝนตกชุก เหมือนภาคใต ้
ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย อีกทั้งปัญหาค่าขนส่งผลิตภณัฑย์างมาสู่ตลาดกลาง ซ่ึงส่วนใหญ่อยูภ่าคใต ้ก็
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของเกษตรกรสวนยาง ท่ีตอ้งเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
 
ดงันั้น แนวทางการแกไ้ขปัญหา ของยางพาราของรัฐบาลน้ี ในระยะยาว เพ่ือความย ัง่ยืนคือ  
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางมีการประกอบอาชีพเสริม เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การ



ปลูกพืชแซม เช่น ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชผกั พืชไร่ พืชสมุนไพร ท่ีเหมาะสมกบัตลาดทอ้งถ่ินของตนเอง การท าปศุ
สตัว ์และประมง ควบคู่ไปกบัการท าสวนยาง  เพ่ือให้มีรายไดท่ี้หลากหลายเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัและกระจาย
ความเส่ียง ลดการพ่ึงพารายไดจ้ากการท าสวนยางแต่เพียงอยา่งเดียว  เช่น รัฐบาลน้ีให้มี การสนบัสนุนสินเช่ือ
ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายยอ่ย ส าหรับประกอบอาชีพเสริม เป็นตน้ ท่ีผา่นมามีชาวสวนยางประกอบอาชีพ
เสริมประมาณ 380,000 ราย และในปี 2560 มีชาวสวนยางหนัมาท าเกษตรแบบผสมผสานมากข้ึน อีกกว่า 
3,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวนเกษตรกรทั้งหมดท่ีโค่นยางแลว้ปลูกในปีน้ี ยงัไม่พอ ตอ้งมากกว่าน้ี 
แลว้รัฐบาลกจ็ะไดส้ามารถส่งเสริมเร่ืองการตลาดให้ดว้ย  
2. สนบัสนุนสินเช่ืออตัราดอกเบ้ียต ่า  รัฐจะชดเชยอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3 ต่อปี ให้แก่สถาบนัเกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการ ในการด าเนินธุรกิจแปรรูปยาง ทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน การปรับปรุงอาคาร การจดัหา
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์สมยัใหม่ เพ่ือจะพฒันาศกัยภาพในการส่งออกและแปรรูปยางในอนาคต 
3. ส่งเสริมให้มีการใชย้างพาราเพ่ือเป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑย์างภายในประเทศให้มากข้ึน รวมทั้งได้
มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งมีการใชย้างพาราเพ่ิมข้ึนดว้ยนะครับ  เช่น การสร้างถนน ลานกีฬา 
ถุงมือยาง และอ่ืนๆ เป็นตน้  
4. ควบคุมและลดพ้ืนท่ีการปลูกยางพาราให้เหมาะสม โดยลดพ้ืนท่ีปลูกยางลงให้ได ้มีเป้าหมายปีละ 4 แสนไร่ 
แต่ตอ้งหาอยา่งอ่ืนแทน เพ่ือจ ากดัปริมาณผลผลิตให้มีความสมดุลกบัความตอ้งการในการใช ้  ปัจจุบนัเรา
สามารถลดพ้ืนท่ีปลูกไดแ้ลว้ 1.19 ลา้นไร่ สามารถลดผลผลิตได ้0.27 ลา้นตนั จะเห็นว่ายงัลดไดน้อ้ยมาก แต่
จะท ายงัไงได ้ เพราะเขาไม่มีอาชีพอ่ืนอีกเลย ก็ตอ้งหาอาชีพอ่ืนให้เขาท าดว้ย จะไดล้ดไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงจะท าให้
ปริมาณผลผลิตยางในตลาดโลก ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการ ท าให้ราคาไม่ตกต ่ามากนกั ทั้งน้ี เราจะเนน้การลด
พ้ืนท่ีปลูกยางท่ีไม่เหมาะสมในบางพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีภาคเหนือ ซ่ึงคงมีปัญหาทั้งปริมาณน ้า ระบบชลประทาน และ
การขนส่ง ท่ีลว้นแต่มีตน้ทุนสูง หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงมีกว่า 2 ลา้นไร่ ในปัจจุบนั แลว้เราจะดู
คนท่ีท าสวนยางในตรงน้ีอยา่งไร ซ่ึงก็เป็นงานหนกัอีกอนั 
5. จดัตั้ง การยางแห่งประเทศไทย ข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบญัญติัการยางแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 ไดมี้การยบุรวม 3 หน่วยงาน ก็คือ สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร ส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง และองคก์ารสวนยาง เขา้ดว้ยกนั มีภารกิจในการจดัท ายทุธศาสตร์ส าหรับการ
บริหารจดัการยางของประเทศแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพ ขณะน้ีเราก็เพ่ิงเร่ิมปฏิบติัมา อาจจะมีหลาย
อยา่ง ถูกใจบา้ง ไม่ถูกใจบา้ง เพราะว่าวนัน้ี เราตอ้งเอาภาคเอกชนมาร่วมดว้ย แต่จะท าอยา่งไรให้เกิดความ
โปร่งใส ซ่ึงเร่ืองท่ีร้องเรียนกนัข้ึนมาต่างๆ อนัน้ีรัฐบาลไดใ้ห้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดต้รวจสอบการ
ด าเนินการต่างๆ ของ กยท. ตามท่ีมีการร้องเรียนอยู ่
เร่ืองท่ี 6. ความร่วมมือกบัประเทศผูผ้ลิตยางพาราท่ีส าคญัของโลก เราท ามาตลอด ไม่ใช่ไม่ท าเลย ไดแ้ก่ 



อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ผา่นสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ  มีมาตรการควบคุมอุปทานยาง ใหอ้นาคต
มีปริมาณการผลิตยางพาราของแต่ละประเทศในปริมาณท่ีเหมาะสม ส่วนใหญ่มีปัญหาท่ีเรา เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดโลก เพราะว่าถา้หากสถานการณ์ยางพาราตกต ่ามาก เราก็จะตอ้งมีมาตรการในการ
ควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศสมาชิก เหล่าน้ีเป็นตน้ ก็ตอ้งหารือกนั บางคร้ังกอ็าจจะไม่
เห็นชอบร่วมกนั ใครเขาไม่เดือดร้อน เดือดร้อนนอ้ย เขาก็ไม่อยากจะไปมีมาตรการเหล่านั้น แต่เรามีปัญหามาก
ท่ีสุดเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกฝ่ายในห่วงโซ่ของยางพาราไทย ไดมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ขอให้ทุกคนได้
อดทน เปล่ียนแปลง ไวใ้จซ่ึงกนัและกนั แลว้ก็มีหลกัการและเหตุผลไม่ว่าจะประทว้ง หรือยื่นหนงัสืออะไร
ต่างๆ ก็ตาม ผมขอร้อง ขอให้ยื่นอยา่งสงบแลว้กนั ไม่อยากให้มีการน าเกษตรกรเขา้มาท่ีกรุงเทพ ตอ้งมายื่นกบั
นายกรัฐมนตรี มาคนเดียวยื่นในพ้ืนท่ี แลว้เขาก็ส่งถึงผมอยูดี่ มาเสียเวลาการท ามาหากินเปล่าๆ ส้ินเปลืองดว้ย 
ผมไม่อยากให้เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของการเมือง ผมเขา้ใจเศรษฐกิจส าคญัท่ีสุด ปัญหาอยูท่ี่ว่ายงัไง ถา้ทุกคนท าสวน
ยาง เม่ือยางราคาไม่ดี คุณภาพชีวิตก็ไม่ดี เพราะรายไดมี้แต่ยางอยา่งเดียว ตอ้งคิดใหม่ จะไดแ้กปั้ญหาได้
ร่วมกนั  ตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ทุกฝ่ายก็มีประโยชน์ร่วมกนั รัฐบาลก็ไม่มีขอ้ขดัแยง้ มีรายไดม้ากข้ึน 
ประชาชน เกสรกรสวนยาง หรือเกษตรกรอ่ืนๆ ก็ตอ้งท าเช่นเดียวกนั 
  
พีน้่องประชาชนที่เคารพ ครับ 
ในช่วงสปัดาห์ท่ีผา่นมา ผมไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการประชุมผูน้ าเขตเศรษฐกิจ APEC  คร้ังท่ี 25 ท่ีนครดานงั 
ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ไดพ้บปะหารือกบัผูน้ าจาก 21 เขตเศรษฐกิจรอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิก 
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกนั  ซ่ึงผมไดเ้สนอในท่ีประชุม ถึงแนวนโยบาย “ประเทศไทย 
4.0” ไทยแลนด ์ บวกหน่ึง ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ดว้ยการสร้างมูลค่าเพ่ิมผา่นการประยกุตใ์ช้
นวตักรรม ทั้งดา้นการเกษตร การสนบัสนุนการเกษตร สนบัสนุนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  พร้อม
นอ้มน า “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามหลกัปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี 9 มาปรับใชก้บัเทคโนโลยีสมยัใหม่นะครับ 
  
ส่วนในภาคการผลิต ผมไดก้ล่าวถึงการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ และ EEC  เพ่ือจะสนบัสนุนการ
ยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศ และกเ็พ่ิมมูลคา่ในการแข่งขนัจนสามารถไปสู่เวทีโลกได ้ ท่ีส าคญัคือเรา
ตอ้งเขม้แขง็ สร้างนวตักรรม มีขีดความสามารถสูง ไม่เช่นนั้นเราสู้เขาไม่ได ้สินคา้เราก็ขายไม่ออก ก็ท าให้ห่วง
โซ่ทั้งหมดมีปัญหา ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เราตอ้งเตรียมการให้รองรับการเปล่ียนแปลง
ในโลกยคุดิจิทลั ในขณะเดียวกนั ตอ้งสร้างความ สามารถในการแข่งขนัของประเทศ ให้ความส าคญักบัใน
เร่ืองของการอ านวยความสะดวกของการประกอบการธุรกิจ การสนบัสนุน ไมโคร SMEs และการ



เตรียมพร้อมในการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ “ห่วงโซ่อปุทาน” ของภูมิภาคและของโลก เราอยูค่นเดียวไม่ได ้ เรา
ตอ้งอยูก่บัคนอ่ืนเขาดว้ย เพราะฉะนั้นการหารือกต็อ้งเป็นทวิภาคี พหุภาคี โดยทั้งหมดนั้นผมไดเ้นน้ย  ้าว่า 
ประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของความเช่ือมโยงทั้งทางเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน ทั้งกายภาพ
และอ่ืนๆ  ท่ีส าคญัคือประชาชนกบัประชาชน ระหว่างประเทศสมาชิก ในการสร้างการเติบโตไปดว้ยกนัอยา่ง
ย ัง่ยืน เราคงจะตอ้งเร่งผลกัดนัการเปิดเสรีการคา้ระหว่างกนัให้มากข้ึน 
 
ท่ีประชุมไดย้  ้าเตือนเจตนารมณ์ร่วมของ APEC ในการบรรลเุป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) ตั้งเป้าให้มีการ
เปิดเสรีทางการคา้และการลงทุนในภูมิภาคให้ไดภ้ายในปี พ.ศ. 2553 ส าหรับสมาชิกท่ีพฒันาแลว้ และในปี 
พ.ศ. 2563 ส าหรับสมาชิกก าลงัพฒันาท่ีเหลือ  เรามีเวลาไม่มาก อีกเพียง 3 ปี ท่ีเราตอ้งช่วยกนัขบัเคล่ือนในทุก
มิติไปพร้อมๆ กนัดว้ยในการประชุมคร้ังน้ี จะเห็นไดว้่า มีผูน้ าประเทศใหญ่ๆ หลายประเทศเขา้มาร่วมดว้ย ผม
ไดผ้ลกัดนับทบาทของไทยในฐานะหน่ึงในประเทศหลกัของ ASEAN รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ ของความ
เป็นผูน้ าทางแนวคิด มีวิสยัทศัน์ ในการพฒันาประเทศให้เติบโตไปกบัภูมิภาคไดอ้ยา่งย ัง่ยืน คือตอ้งไปดว้ยกนั 
เราตอ้งโชวค์นอ่ืนเขาดว้ย ท าคนเดียว เก่งคนเดียว ก็ไปไม่ได ้ ดว้ยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจะ
สร้างความเขม้แขง็จากขา้งใน หรือ “ระเบิดจากขา้งใน”  และสร้างประโยชน์ให้กบัภูมิภาคไดอ้ยา่งเตม็ท่ีใน
ภาพรวม ผา่นความร่วมมือในการท าการคา้ การลงทุนระหว่างกนั  ผมหวงัว่าเราจะช่วยเปิด “ประตู
โอกาส” ของแต่ละประเทศ ตามศกัยภาพ และช่วยกนัพฒันา ศกัยภาพท่ีมีอยู ่ เพ่ือให้เกิดการสนบัสนุนการท า
ธุรกิจของภาคเอกชน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือยกระดบัศกัยภาพการผลิตและรายไดข้องทุกประเทศ
ต่อไปเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าของการพฒันา ลดช่องว่างการพฒันา ซ่ึงแตกต่างกนัอยูม่ากในวนัน้ี  
 
หลงัการประชุม APEC ผมไดเ้ดินทางต่อไปยงักรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  เพ่ือร่วมประชุมสุด
ยอด ASEAN คร้ังท่ี 31 ในปีน้ีถือว่าเป็นช่วงเวลาส าคญั เน่ืองดว้ยเป็นการครบรอบ 50 ปีอาเซียน ท่ีผา่นมาถือว่า
ความร่วมมือในภูมิภาค อยา่งดียิ่ง มีความคืบหนา้ไปมาก มูลค่าการคา้ระหว่างกนั ณ ช่วงเร่ิมตน้ ประมาณ 
10,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯเพ่ิมข้ึนเป็น 23,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบนั  ในขณะท่ีรายไดต่้อหวั
ประชากรของภูมิภาค จากปี 2550 ถึงปี 2558 ขยายตวัถึงร้อยละ 63.2 สูงข้ึนมาก แต่ก็คงยงัไม่พอ เพราะหลาย
ประเทศมีความแตกต่าง มีความเหล่ือมล ้ากนัอยู ่ประเดน็ส าคญัท่ีบรรดาผูน้ าไดห้ารือกนัก็คือการมองอนาคต
ของประชาคมอาเซียน มองไปขา้งหนา้ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม อยา่งมีเสถียรภาพ โดยยึด
หลกันิติธรรม มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ให้ตรงความตอ้งการของเขานะครับ ให้เขาไดรั้บประโยชน์
สูงสุด  พร้อมทั้งประเดน็อ่ืนๆ ท่ีเป็นความทา้ทายของโลก อาทิการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนใน
สถาปัตยกรรมภูมิภาคนอกจากน้ี ไดมี้การหารือในประเดน็ท่ีคาบเก่ียวระหว่าง “3 เสาหลกั” ของอาเซียน 



การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม อาทิ โครงการและแผนงานท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือการส่งเสริมและขยาย
ความเช่ือมโยงภายในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  รวมทั้งการด าเนินการ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
วิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025และวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ. 2030  ซ่ึงประเทศไทย อยูใ่นฐานะเป็น
ผูป้ระสานงานของอาเซียนดว้ย   
 
ในฐานะท่ีผมเป็นตวัแทนของพ่ีนอ้งประชาชนชาวไทย และประเทศไทย ผมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เรายงัคง
ตอ้งร่วมกนัขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียน ให้เขม้แขง็ มัน่คง มัง่ค ัง่ และย ัง่ยืนต่อไป ให้ไดใ้นอีก 50 ปีขา้งหนา้ 
ถึงแมโ้ลกจะมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ตาม เราก็เตรียมความพร้อมของเราเสมอ รองรับมาตรการ รองรับความ
เส่ียง การเปล่ียนแปลงของโลกใบน้ีซ่ึง เป็นพลวตัร เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในทุกๆ เร่ือง เราตอ้งให้
ความส าคญัเร่ืองการเสริมสร้างศกัยภาพในการท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมความมัน่คงของมนุษยใ์ห้อาเซียนขยายบทบาทให้ไดม้ากข้ึนในเศรษฐกิจโลก รวมถึงการขยายความ
เช่ือมโยงออกไปยงันอกภูมิภาค เช่น เอเชีย และแปซิฟิก รวมทั้งประชาคมโลก อยา่งเป็นระบบ เพ่ือจะรองรับ
การคา้และการลงทุนท่ีจะมีมากข้ึน และเป็นประตูสู่ตลาดใหม่ๆ ให้กบัภูมิภาค 
 
ขณะเดียวกนัเราตอ้งรักษาความเขม้แขง็ภายในของอาเซียน สร้างความมัน่คงทางพลงังานและอาหาร รวมถึง
การรับมือกบัภยัคุกคาม จากนอกภูมิภาค เราจะตอ้งพยายามด าเนินการร่วมกนัโดยสนัติวิธี ขจดัความขดัแยง้ เรา
สามารถท่ีจะเป็นทั้งศกัยภาพในดา้นเป็นผูผ้ลิต หลายๆ อยา่งเช่น ดา้นการเกษตร หรือเทคโนโลยี การพฒันา
ดิจิตอล อะไรต่างๆ เหล่าน้ี เราน่าจะไปเป็นหลกัได ้โดยอาเซียนตอ้งร่วมมือกนั ในส่วนท่ี 2 คือเราเป็นในเร่ือง
ของศกัยภาพในเร่ืองของการเป็นตลาดใหญ่ เพราะวา่เรามีพลเมืองรวมกนัถึง 600 กว่าลา้นคน เหล่าน้ีเราตอ้ง
ค านึงถึงเร่ือง เป็นทั้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ สินคา้ท่ีเป็นนวตักรรม มีมูลค่า แข่งขนัไดใ้นตลาดต่างประเทศ  แลว้เรา
ก็เป็นตลาดท่ีประชาชนเรามีรายไดท่ี้เพียงพอ ในการท่ีจะเขา้ไปสู่การใชเ้ทคโนโลยี โดยการใชดิ้จิตอลเขา้มา
เสริม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งคิดใหม่ท าใหม่ร่วมกนั รัฐ ประชาชน เอกชน 
 
การเดินทางไปเยือนต่างประเทศในคร้ังน้ี ผมตอ้งการให้ประชาคมโลกไดเ้ห็นถึงความส าคญัของเรา ท่ีใชก้าร
ขบัเคล่ือนโดยกลไก “ประชารัฐ”  ทุกประเทศก็เห็นชอบ ทุกประเทศกพ็ยายามท าแบบน้ีเช่นเดียวกนั แต่เรา
เรียกว่า “ประชารัฐ” ของเรา เราตอ้งอาศยัความพยายามของภาครัฐ ท าให้มากข้ึนประกอบกบัความร่วมมือร่วม
ใจของเอกชนและภาคประชาชน ถา้รัฐคิด แลว้รัฐท าอยา่งเดียวไปไม่ไดเ้พราะฉะนั้นตอ้งช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า 
รัฐ เอกชน ประชาสงัคม แมก้ระทัง่ในส่วนของ NGO ต่างๆ ก็มาช่วยกนัอะไรท่ีเป็นการพฒันาประเทศ  เราคิด
อยา่งเดิม บางทีก็ไม่ได ้ท าให้ทุกอยา่งเดินไม่ได ้การใชจ่้ายภาครัฐก็ลงไปไม่ได ้ โครงการก็ไม่ไดรั้บการอนุมติั 
การเบิกจ่ายงบประมาณก็ท าไดช้า้ ก็เลยไม่เกิดทั้งเมด็เงินเมด็งาน อาชีพรายได ้ลงไปสู่พ้ืนท่ีทอ้งถ่ิน แลว้ปัญหา



ก็ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกอยูอ่ยา่งเดิม  ปัญหาน ้าท่วม ฝนแลง้ การพฒันาท่ีเหล่ือมล ้ากนั ทุกภาคไม่มีความเขม้แขง็ ดีมานด์ 
ซพัพลายก็ไม่สอดคลอ้ง เหล่าน้ีตอ้งใชก้ลไกประชารัฐทั้งหมด เดินไปตามแผนปฏิรูปของเรา ตามแผน
ยทุธศาสตร์ชาติของเรา อะไรท่ีส าคญั อะไรท่ีตอ้งร่วมมือ พรรคการเมืองหรือทุกรัฐบาลก็ตอ้งเดินหนา้ต่อไป ก็
คงตอ้งท าทั้งสองดา้น ทั้งภายในและภายนอกดว้ย และเราตอ้งปรับตวัเขา้สู่โลกเทคโนโลยีดิจิตอลไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน มีความสมดุล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นดิจิตอลท่ีสร้างสรรค ์ ไม่ใช่ไวท้  าลายกนั เราจะตอ้ง
ประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสม ทุกอยา่งตอ้งประยกุตห์มด เพราะว่าท่านทรงวางไว้
เพ่ือคนทุกคนคนทุกกลุ่ม คนทุกฝ่าย และในทุกกิจการ ไม่ใช่เฉพาะภาคเกษตรอยา่งเดียว 
 
นอกจากน้ี ผมตอ้งการเร่งเสริมสร้างความร่วมมือทางการคา้ การลงทุน การเงิน และ การสร้างความมัน่คง
ภายในภูมิภาคไปดว้ย เพ่ือขยายตลาดให้กบัผูผ้ลิตไทย คือต่างคนต่างตอ้งตอบแทนกนั ผมก็พูดกบัทุกประเทศ 
ไม่ใช่ว่าเขาขายเราไดอ้ยา่งเดียว เราก็ตอ้งไปขายเขาได ้ แต่เราตอ้งปรับกฎระเบียบกติกา ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง
ของกฎหมาย ในเร่ืองของภาษี ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ ในเร่ืองของการขา้มแดน การขนส่ง ระบบโลจิ
สติกส์ต่างๆ แมก้ระทัง่การคา้ขายออนไลน์ ก็ตอ้งสอดคลอ้งกนัให้ได ้  ซ่ึงจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได ้ และ 
ยกระดบัความเป็นอยู ่ ให้กบัพ่ีนอ้งประชาชนไดม้ากยิ่งข้ึน ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่ม มีการอ านวยความ
สะดวกให้กบัธุรกิจทั้งขนาดใหญ่  กลาง เลก็ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ไม่ใช่ต่างประเทศอยา่งเดียว 
เพราะมีกติกาเดียว คนไทยลงทุนก็ใชก้ติกาน้ี สิทธิประโยชน์ ทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษี เพ่ือจะไดเ้ขา้ถึงโอกาส
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียม มากข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย 
  
ผมขอยกตวัอยา่งการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคดว้ยการใชป้ระโยชน์จากพฒันาการทาง
เทคโนโลยีในการสร้างโอกาส เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตน้ทุน เพ่ือขบัเคล่ือนให้ประเทศไทย และภูมิภาค กา้ว
เขา้สู่ "สงัคมดิจิทลั" และ สนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทลัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  อาทิ 
1. ความร่วมมือของภาครัฐระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารกลางสิงคโปร์ ในการพฒันาความ
เช่ือมโยงของระบบการช าระเงินท่ีทนัสมยัของ 2 ประเทศ ของเราอาจจะเร่ิมก่อนดว้ยซ ้ าไป  คือ ระบบพร้อม
เพย ์ ท่ีผมเคยกล่าวถึงไปแลว้ก่อนหนา้ และระบบท่ีคลา้ยกนัของสิงคโปร์ ท่ีมีช่ือว่า Paynow  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือให้การโอนเงินระหว่างประชาชนใน 2 ประเทศ สามารถท าผา่นเทคโนโลยีบน
โทรศพัทมื์อถือไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั เนน้ว่าจะตอ้งปลอดภยัดว้ย ซ่ึงทั้ง 2 ธนาคาร  ก็จะไดศึ้กษา
แนวทางร่วมกนั เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเหมาะสม และตอบโจทยค์วามตอ้งการของทั้ง 2 ประเทศ ในระยะ
ต่อไป  ก็คงตอ้งขยายไปทัว่ภูมิภาค กบัประเทศอ่ืนๆ ดว้ยในอนาคต 



2.ความร่วมมือระหว่างภาครัฐของไทย กบับริษทัเอกชนยกัษใ์หญ่ของจีนเพ่ือส่งเสริมให้ไทย มีบทบาทเป็น 
"ศูนยก์ลางกระจายสินคา้" ไปยงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เช่ือมโยงการขนส่งและเช่ือมโยง "ห่วงโซ่
การผลิต" เขา้ดว้ยกนั ผา่น "ดิจิทลั อีโคซิสเตม็" ครบวงจร ทั้ง อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) อีโลจิสติกส์ (e-
Logistic) อีไฟแนนซ์ (e-Finance)และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
รัฐบาลน้ีพยายามผลกัดนัให้มีความพร้อม ส าหรับยกระดบั "การคา้ออนไลน์" อนัจะเป็นการสร้างโอกาส
ทางการคา้ขาย และการเขา้ถึงตลาด ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง โอกาสดา้นการศึกษาหา
ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกดว้ย ทั้งน้ี เป็นการ "เปิดประตูโอกาส" ของชุมชนต่างๆ ทัว่
ประเทศ เปิดสมอง เปิดปัญญา ไปสู่สายตาชาวโลก ไดอ้ยา่งทัว่ถึงยิ่งข้ึน ช่วยให้สินคา้ OTOP + GI + SME ไม
โคร SME และ Startups ของเรา มีโอกาสในการขยายตลาด สร้างรายได ้คร้ังใหญ่ 
 
นอกจากน้ี การพฒันาดงักล่าว จะช่วยให้ผูผ้ลิตของไทย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลความตอ้งการของตลาดนอก
ประเทศไดม้ากข้ึน ไม่เพียงประชากรในอาเซียน กวา่ 600 ลา้นคนแต่รวมไปถึงประชาชนในประเทศจีน กว่า 
1,300 ลา้นคน และประชากรทัว่โลก อีกดว้ย และก็มีอินเดีย ในโลกใบน้ีก็เป็นประเทศทีมีพลเมืองมากก็เป็น
ตลาดใหญ่ของเราดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ในการวางแผนการผลิต รวมถึงการออกแบบสินคา้และ
ผลิตภณัฑ ์ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดแต่ละแห่งไดดี้ข้ึน และมีจ านวนมากยิ่งข้ึน ตามท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ ส่ิงท่ีรัฐบาลน้ี จะตอ้งเร่งรัดให้เกิดความเช่ือมโยงระบบออนไลน์ของเรา อาทิ โครงการ "เน็ตประชารัฐ" 
กบัระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ ให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งข้ึนและต่อเน่ือง ส่ิงส าคญั คือ ความสามารถใน
การปรับตวั ปรับกลยทุธ์ ให้สอดคลอ้งรองรับระบบใหม่ๆ เหล่าน้ี ตามกฎหมายก็หลายตวั ท่ีผมไดก้ล่าวไป
แลว้  หลายอยา่งก็เดินหนา้ได ้หลายอยา่งก็ติดขดับางประการ เราตอ้งช่วยกนั จะไดไ้ปอยา่งราบร่ืน ทุกคนก็จะ
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด  ไม่งั้นบางคนก็บอกว่าไปอยูท่ี่คนมีรายไดม้าก  อยูท่ี่นกัลงทุนเป็นส่วนใหญ่   แต่อยา่ลืม
ว่าคนของเราก็อยูใ่นห่วงโซ่นั้นทั้งหมด  อยูใ่นห่วงโซ่การประกอบการมากมายไปหมด ในหน่ึงกิจกรรม ของ
เรามี เอสเอม็อี อยูเ่กือบสามลา้นราย มีหลายกิจกรรมไม่ว่า ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การทอ่งเท่ียว 
บริการ มากมายไปหมด   เพราะฉะนั้นในแต่ละกิจกรรม จะมีคนอยูใ่นห่วงโซ่น่ีสิบลา้นคนท่ีจะไดป้ระโยชน์
จากการหมุนของห่วงโซ่เหล่าน้ี อนันั้นแหละคือส่ิงท่ีเราตอ้งอธิบายให้ทกุคนเขา้ใจ ถา้ห่วงโซ่ใหญ่มนัเกิด
ไม่ได ้  เลก็ๆ จะไดป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไรท่ีผา่นมาเรามกัจะไปส่งเสริมขา้งล่างอยา่งเดียว อาจจะดว้ยในเร่ืองของ
ความเป็นประชาธิปไตย ไปดูคนรายไดน้้อย  ซ่ึงก็อยา่ลืมว่าตอ้งส่งเสริมคนขา้งบนเขาดว้ย  ส่งเสริมแต่ขา้งล่าง
อยา่งเดียว ก็ไปไม่ได ้ เพราะไม่รู้จะไปออกช่องไหน    เอาทุกคนเขา้มาอยูใ่นกติกาเดียวกนั ดูแลคนรายไดน้อ้ย
ให้มากข้ึน ให้เขาไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนจากเขา นัน่คือส่ิงท่ีเราตอ้งช่วยกนั เราตอ้ง
พฒันาตนเองดว้ย 



  
พีน้่องประชาชนที่รัก ครับ   
 
ภาพความเช่ือมโยงของประเทศไทย กบัอาเซียน กบัประชาคมโลก โดยเฉพาะ "ชาติมหาอ านาจ" ต่างๆ ท่ีผมได้
กล่าวมานั้น มีความส าคญัต่อเราในทุกมิติ ในระยะต่อไปน้ี ทั้งดา้นการเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ี จาก 2 ตวัอยา่งความร่วมมือท่ีเพ่ิงกล่าวไปแลว้นั้น พ่ี
นอ้งประชาชนคงไดรั้บรู้ว่า ผมให้ความส าคญักบั "ตลาด" ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนัอยู ่ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ "ปากทอ้ง - ความเป็นอยู"่ ของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะทางตรง 
หรือทางออ้ม คนจน คนรวยก็ตาม เพราะ "ตลาด" เป็นจุดเร่ิมตน้ของการมีปฏิสมัพนัธ์ของคน มีการคา้ขายและ
การแลกเปล่ียนของชุมชน ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ท่ีกระจายตวัอยู ่ท ัว่ทกุภูมิภาค ผมจึงมี
นโยบายให้ตั้ง "ตลาดประชารัฐ" ทั้ง 9 แบบ ข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้พ่ีนอ้งประชาชน และผูป้ระกอบการ ทุกกลุ่ม ทุก
สินคา้ ทุกระดบั ทั้งสินคา้เกษตร OTOP  SMEs ไม่โคร SMEs วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย 
ไดมี้พ้ืนท่ีคา้ขายมากข้ึน รวมทั้ง ช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีเดือดร้อนจากการไม่มีสถานท่ีคา้ขาย ลดตน้ทุนค่า
เช่าแผง - ค่าตลาด และช่วยลดค่าครองชีพของคนในแต่ละชุมชน ทางออ้มดว้ยโดยการก าหนดพ้ืนท่ีตลาด
ใหม่  หรือ ขยายพ้ืนท่ีตลาดเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ดว้ยความร่วมมือในรูปแบบ "ประชารัฐ" ตามท่ีไดก้ล่าวไว ้ เม่ือวนั
ศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา  
 
ภายหลงัจากการเปิดให้ลงทะเบียน ตามโครงการ "ตลาดประชารัฐ" มีประชาชนจ านวนมาก มาลงทะเบียนจอง
พ้ืนท่ีตลาดประชารัฐแลว้ ทัว่ประเทศ (ตั้งแต่วนัท่ี 10 - 14 พฤศจิกายน 2560)ราว 30,000 ราย โดยเฉพาะ 
"ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได"้ กว่า 2,000 แห่ง รองรับได ้ 20,000 รายจองไปแลว้ กว่า 17,000 ราย และ 
"ตลาดประชารัฐทอ้งถ่ินสุขใจ" กว่า 3,800 แห่งจองไปแลว้ กว่า 13,000 ราย จากทั้งหมด 40,000 ราย เป็น
ตน้ ซ่ึงยงัคงเปิดให้ลงทะเบียนอยา่งต่อเน่ืองกท็ดลองเขา้ไป ไปดูว่าไปไดห้รือไม่ ไหวหรือไม่  เราจะเปิด
ลงทะเบียนต่อเน่ืองไปจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายนน้ี โดยไม่เวน้วนัหยดุราชการ อยา่บอกว่าไม่ทราบ ผมพูด 3-4 
คร้ังแลว้  ขอให้ไปดูก่อนว่าเป็นอยา่งไร ไปดู ไปศึกษาว่าเราจะปรับตวัเขา้กบัตรงน้ีไดห้รือไม่ ถา้เราปรับตวั
เอง  สินคา้เราก็ดี เราก็ขายได ้ตอ้งแข่งขนักนัหมดน่ะวนัน้ี ท าแบบเดิมๆ บางทีก็ขายไม่ออก  ซ ้ าๆ กนัมากๆ ก็
ขายไม่ออก ตอ้งมีของตวัเอง  อะไรบา้ง ท านองน้ี  จุดขาย สตอร่ีของตวัเอง  สามารถไปลงทะเบียนเพ่ิมได ้ณ 
ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั และอ าเภอ ทัว่ประเทศ  ศูนยเ์หล่าน้ีมีอยูท่ ัว่ประเทศแลว้ ถา้บอกไม่รู้จะไปไหน ก็ไม่รู้จะ
ว่าอยา่งไร แบบนั้น ส าหรับกรุงเทพมหานครลงทะเบียน ณ ส านกังานเขต ทั้ง 50 เขต   ทั้งน้ี รายละเอียด
คุณสมบติัของผูล้งทะเบียน เง่ือนไขตลาดแต่ละประเภท และขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดประชารัฐ สามารถศึกษา
ขอ้มูลผา่นทางช่องทางต่างๆ  ซ่ึงก าหนดเปิดตลาดพร้อมกนั ในวนัท่ี 5 ธนัวาคมน้ี 



  
พีน้่องประชาชน ครับ 
 
ส าหรับกรณี "การบริหารจดัการน ้า" เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งให้ความส าคญัอยา่งท่ีสุด ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสงัคม 
ผมอยากให้ขอ้มูลเสริม เพ่ือสร้างความเขา้ใจและร่วมมือ ไม่อยากให้กล่าวโทษกนัไปมา หรือเป็นประเดน็ทาง
การเมือง โดยเราตอ้งยอมรับร่วมกนัว่า ปีน้ีปริมาณน ้ามีค่อนขา้งมาก ส่วนหน่ึงมาจากจ านวนพายดีุเพรสชัน่ ท่ี
เขา้มาทั้งเลก็ทั้งใหญ่ ประมาณ 20 ลูก กว่านั้น เน่ืองจากเป็นช่วงรอยต่อของปรากฏการณ์ ลานินยา่ และเอลนิน
โย ่ ท าให้สภาพอากาศแปรปรวน คาดเดายาก แมก้ระทัง่ภาพถ่ายดาวเทียมท่ีมีอยูก่็ตาม  บางทีก็ไม่ทนัต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จะเห็นว่าประกาศล่วงหนา้แลว้แต่ไม่ใช่  ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ตรงอีก  ก็เห็นใจกนับา้งแลว้
กนั  บา้นเรือน  โดยเฉพาะในแถบท่ีมกัมีน ้าท่วมขงั ท่ีลุ่มต ่า เช่น ในเขตอ าเภอโผงเผง บางบาล  บางระก า 
อยธุยา หรือชยันาท เหล่าน้ี ท่ีเคยมีใตถุ้นสูง ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติ หน้าน ้า น ้ าก็
ขงัท่วมก็ตอ้งข้ึนไปอยูช่ ั้นบนแต่วนัน้ีบา้นเรือนส่วนใหญ่ กลบัไม่มีใตถุ้น เพราะถูกดดัแปลงเป็นพ้ืนท่ีใชส้อย 
เพ่ือรองรับจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึน บางคร้ังกเ็ป็นคนจงัหวดัอ่ืนเขา้ไปอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีท่ีอาจจะมี
ปัญหาจากน ้าท่วม น ้าขงั แลว้ก็ไม่เคยชินดว้ยก็เลยท าให้รู้สึกว่าไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมมากกว่าแต่ก่อน 
แต่ทั้งน้ี นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ท่ี "ในหลวง รัชกาลท่ี 9" ไดพ้ระราชทาน "ของขวญั" เป็นเข่ือนภมิูพล - 
เข่ือนสิริกิต์ิ - เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ ให้กบัพสกนิกรชาวไทยมายาวนานนะครับ อีกทั้ง พระราชทานแนวคิดเร่ือง
แกม้ลิง และการผนัน ้ า ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือป้องกนัปัญหา และบรรเทาผลกระทบในกรณีท่ีมีปริมาณน ้าฝน 
และพายจุ านวนมากได ้อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีมีน ้าปริมาณท่ีเกินศกัยภาพของระบบบริหารจดัการน ้าท่ีเรามี 
เหมือนเช่นปี 2554 และปีน้ีก็เช่นกนั เราจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทกุฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม และ ดูแลประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ อยา่งเตม็ท่ี รวมถึง พ่ีนอ้งประชาชนก็
ตอ้งพยายามปรับตวั ให้รองรับสถานการณ์ อยา่งต่อเน่ือง อะไรจะเกิดข้ึนอีกก็ไม่ทาบ เพราะในอนาคตเป็น
ธรรมชาติ ผมตอ้งขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมกนัเขา้ใจกนันะครับ ในระยะยาว รัฐบาลก็ไดมี้การวางแผน
ให้มีการบริหารจดัการน ้า ทั้งระบบ อยา่งบูรณาการ เพ่ือให้พ้ืนท่ีต่างๆ สามารถรองรับภยัพิบติัไดดี้ข้ึน และ
ทนัท่วงที ซ่ึงจะมีการลงทุนวางระบบ ทั้งดา้นชลประทาน และระบบขนส่ง ให้สอดคลอ้งกนั เพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อกนั การสญัจรไปมา ถนนหนทางต่างๆ จะท ายงัไง ตอ้งยกระดบัหรือไม่บนเส้นทางใดๆก็ตามท่ีกีด
ขวางทางน ้าธรรมชาติ  ตอ้งไปแกไ้ขทั้งหมด มีเป็น 100 แห่งนะครับ ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข งบประมาณก็
มากนะครับ  แต่เราตอ้งท าเพ่ือให้การสญัจรของพ่ีนอ้งประชาชน ไปมาไดส้ะดวก 
 
ส าหรับความคิดท่ีรัฐบาลน้ีก าลงัคิดอยูคื่อ  การสร้างคลองส่งน ้า หรือท าช่องทางระบายน ้า ไปพร้อมๆ กบัการ
สร้างถนน - ทางรถไฟ  เหล่าน้ี เป็นตน้ เพราะบางคร้ังเราตอ้งมีการเวนคืนพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม  อาจตอ้งท าทั้งสอง



เส้นทาง อนัหน่ึงคือเร่ืองน ้า  อนัหน่ึงคือเร่ืองถนน เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะท าถนน และทางระบายน ้าหรือคลอง
ส่งน ้าไปดว้ย โดยเวนคืนพ้ืนท่ีเส้นทางเดียว ก็จะไดเ้ดือดร้อนนอ้ยลงก าลงัให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณา
ร่วมกบักระทรวงเกษตร จะท าให้เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  ผมไม่อยากให้กระทบใครทั้งส้ิน แต่ไม่รู้จะท ายงัไง
เหมือนกนั ตอ้งผา่นท่ีดินของเอกชนมาก เราทุกคนรับทราบดีถึงความเดือดร้อนของพ่ีนอ้งประชาชนในทุก
พ้ืนท่ี  รัฐบาลน้ีไม่เคยทอดท้ิง ทุกวนัทุกคืนก็นึกถึงพวกเราไม่เคยน่ิงดูดาย คิดใหม่ ท าใหม่ทุกวนั  แต่ก็ไม่ง่าย
นกัท่ีจะท าทุกอยา่งให้เร็วข้ึนทนัใจตลอดเวลา  ทุกเร่ืองเป็นไปไม่ได ้ก็ตอ้งอดทนร่วมกนั ผมก็ตอ้งอดทน ท่านก็
ตอ้งอดทน  ท่านเดือดร้อน เราก็ไปช่วยเหลือ ให้ผา่นพน้เวลายากล าบากไปให้ไดก่้อน ความเขม้แขง็ก็จะ
ตามมา   ผมไม่อยากจะตอ้งใชเ้งินในการเยียวยามากทุกปีๆ จะสูญเปล่า เพราะว่าแทนท่ีเราจะเอาเงินไปท าอยา่ง
อ่ืน เอาไปดูแลพ่ีนอ้งประชาชนอยา่งอ่ืน ตอ้งมาเสียไปกบัการเยียวยาก็ไม่พอเพียงกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  เรา
ตอ้งคิดแบบน้ี เพราะฉะนั้นเราก็มีความจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการน ้า อยา่งมีวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดความย ัง่ยืน เช่นเดียวกบัทุกๆ เร่ืองท่ีรัฐบาลน้ี ก าลงัพยายามด าเนินการอยู ่    
 
เร่ืองการระบายน ้าในพ้ืนท่ีภาคกลาง โดยเฉพาะแกม้ลิงซ่ึงยงัมีน ้าขงัท่วมอยูผ่มไดส้ัง่การไปแลว้ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย คสช. กองทพัต่างๆ ไปช่วยกนั วางแผนกนัว่า จะจูงน ้าเหล่าน้ีออกไป
ไดอ้ยา่งไร หรือว่าค่อยๆ ระบายพ้ืนท่ีส่วนใหญ่น้ีออกไป ค่อยๆทยอยน ้าออกไป เขา้ไปขงัเกบ็ไวใ้นพ้ืนท่ีแกม้ลิง
ขนาดเลก็ไปเร่ือยๆ หรือไปตามถนนทัว่ไป ไม่ใช่ระบายออกทะเลหมด วนัหนา้ก็ไม่มีน ้ าอีก เพราะฉะนั้นทุกคน
ก็ตอ้งเสียสละท่ีร่วมกนั อาจจะท าคูคลอง ไม่ตอ้งท าขนาดใหญ่ เหมือนเป็นคลองส่งน ้าธรรมชาติ แลว้กล็ากน ้า
ตรงน้ี ไปตรงโนน้ ทัว่ไปให้เหมือนรังผ้ึง แบบเตาขนมครกเลก็ๆก็จะมีท่ีเก็บน ้ามีน ้ามากมายไปเราก็ไม่
เดือดร้อนวนัหนา้  วนัหนา้ถา้ฝนตกลงมา ก็อาจมีการท่วมขงั ใชเ้วลาให้นอ้ยลง  ตอ้งเกบ็น ้าให้ไดด้ว้ย  อนัน้ีสัง่
การให้หน่วยงานท่ีผมกล่าวไปแลว้ และอ่ืนๆไปพิจารณาเร่ืองน้ีโดยดว่น ไม่ใช่ท าโครงการใหญ่แต่เพียงอยา่ง
เดียว  เร่ืองโครงการเลก็ ๆ อยา่งน้ีตอ้งท าและท าให้เร็วดว้ย รีบระบายน ้าออกให้เขา ระหว่างน้ีก็ตอ้งดูแลความ
เดือดร้อนของเขาดว้ย เขาจะอยูกิ่นกนัอยา่งไร ทั้งคน ทั้งสตัว ์
  
สุดท้ายนี ้ 
 
ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วนัเดก็สากล" และ เป็นวนัครบรอบอนุสญัญาว่าดว้ย สิทธิเดก็สากล อีก
ดว้ยซ่ึงประเทศไทย ก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีไดใ้ห้สตัยาบนัเอาไวว้่าจะรับประกนัสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเดก็ใน 4 
ดา้น คือ (1) สิทธิในการอยูร่อด (2) สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง (3) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา และ (4) 
สิทธิในการมีส่วนร่วม ก็ขอย  ้าเตือนให้ผูใ้หญ่ทุกคน พ่อแม่ ผูป้กครอง ไดต้ระหนกั และ ร่วมมือกนัพฒันา
เยาวชนของเรา ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศ ดว้ยนะครับผมเห็นว่ากิจกรรมดีๆ ในครอบครัวจะมี



ส่วนส าคญัในการพฒันาดา้นความรู้ การใชชี้วิต และจิตใจ ของลกูหลานของเรา ไดอ้ยา่งมาก 
 
ช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์น้ี ผมมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจมาเสนอ ไดแ้ก่ (1) มหกรรมสินคา้เชิงปัญญา 2560 น าเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ปลงโฉมภูมิปัญญาดั้งเดิม เพ่ือตอบสนองชีวิตของคนในยคุปัจจุบนัเป็นการพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ ทั้งดา้นคุณค่าและมูลค่า ตามนโยบายไทยแลนด ์ 4.0 ของรัฐบาล และ (2) กิจกรรมคร้ังส าคญั
ระดบัชาติ มาตรฐานระดบัโลก คือ การสวนสนามทางเรือนานาชาติ จาก 40 ประเทศ และ การจดัการแข่งขนั
เคร่ืองบิน Air Race One World Cup Thailand 2017  ซ่ึงหาชมไดย้าก เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีดี และ
เพ่ิมเติมวิสยัทศัน์ให้กบัลกูหลานของเรา อีกดว้ย  ไม่เคยจดัในประเทศไทยมาก่อน  ก็ขอเชิญชวนให้ไปเยีย่มชม
ในกิจกรรมดงักล่าวดว้ย  หรืออาจจะเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีผมไม่ไดก้ล่าวถึงกไ็ด ้มีการจดังานมากมาย ปีน้ีก็เป็น
ปีการท่องเท่ียวดว้ย ไปช่วยกนัดูดว้ยเท่ียวในประเทศไทย วนัน้ีก็มีปริมาณนกัท่องเท่ียวมากข้ึน มีการท่องเท่ียว
ไปถึงชุมชน ไปถึงพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวในไร่นา สวนผสม ต่างๆ เหล่าน้ี ผมว่าจะเป็นรายได ้ ไปสู่ทอ้งถ่ิน ถึง
ครัวเรือนดว้ย ช่วยกนัท าให้เขม้แขง็  เป้าหมายก็คือ การใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัของคนใน
ครอบครัว  และกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัวให้ใกลชิ้ดกนัมากยิ่งข้ึน   
  
ขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุข ในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์  สวสัดีครับ 

……………………….. 
กลุ่มประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ ส านกัโฆษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


